

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/CT-UBND

Việt Trì, ngày 04 tháng 02 năm 2008

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, các Sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành, thị và các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực chú trọng thực hiện Chỉ thị số 13/1998/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới. Do đó, đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, hiện tượng ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động trong thời gian qua có chiều hướng gia tăng; nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến chết người, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, sử dụng điện, các trạm bơm nước tưới tiêu, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, cháy nổ của người sử dụng lao động và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh lao động chưa được quan tâm đúng mức.

Để phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị cần tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong triển khai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, pháp luật về phòng cháy chữa cháy v.v...; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật có liên quan đến công tác này; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong tất cả các khâu thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong hoạt động cấp phép hoạt động, công tác an toàn vệ sinh lao động.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010 theo Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 2753/KH-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của

Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2008 của tỉnh Phú Thọ;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên các công trình trọng điểm của tỉnh, các khu công nghiệp, các cơ sở khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng... xử lý nghiêm các hành vi vi phạm những quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng;

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, tập huấn pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động và người lao động và người lao động; phát động phong trào thi đua đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động đến các cơ sở sản xuất, các công trình trọng điểm nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề, trang trại, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác đá.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn công tác vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; đảm bảo các điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị trong các cơ sở y tế để nâng cao năng lực điều trị và phục hồi chức năng cho người lao động.

4. Công an tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Phối hợp với Sở Công nghiệp kiểm tra, rà soát, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ; tăng cường công tác kiểm tra, làm rõ những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến chết người.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa Chương trình Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động vào các trường học nhằm trang bị kiến thức cơ bản về an toàn - vệ sinh lao động cho học sinh và sinh viên trước khi ra trường tham gia vào thị trường lao động.

6. Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Bưu chính Viễn thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn và quản lý thống nhất các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị đo đạc, khảo sát môi trường lao động xác định các yếu tố độc hại theo tiêu chuẩn vệ sinh lao động; trình Ủy ban nhân dân cấp phép khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên trên địa bàn. Tổ chức thanh kiểm tra,

đánh giá và trình Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh quyết định đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép những đơn vị, doanh nghiệp khai thác tài nguyên sai nguyên tắc, không hiệu quả hoặc có nguy cơ không đảm bảo an toàn, đảm bảo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

9. Sở Công nghiệp tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các cơ sở thuộc quyền quản lý và trong lĩnh vực quản lý Nhà nước được phân công; thanh tra, kiểm sát chặt chẽ công tác an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, các công trình trọng điểm, các mỏ khai thác khoáng sản; kiểm tra, giám sát năng lực giám đốc điều hành mỏ, quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đặc biệt tại các mỏ khai thác đá khoáng sản.

10. Sở Xây dựng tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát chặt chẽ, thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với các lĩnh vực: Khai thác các mỏ đá, đất làm gạch và các loại vật liệu xây dựng khác; xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, đặc biệt là các công trình có người lao động làm việc trên cao, trong đường hầm, công trình ngầm và những nơi làm việc thiếu dưỡng khí; các thiết bị xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các Sở ban ngành, các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 20/2004/CT-TTg ngày 08/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, sử dụng máy nông nghiệp.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hàng năm cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo cho các hoạt động về an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, đồng thời hướng dẫn các huyện, thành, thị lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền cùng cấp, các Sở, ban ngành liên quan làm tốt công tác vận động, tuyên truyền hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng, tham gia công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị này; phân công các cơ quan chuyên môn ở huyện bám sát cơ sở, phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thẩm quyền được giao; phối hợp với Thanh tra lao động tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là công tác an toàn vệ sinh lao động, xử phạt nghiêm những cơ sở sản xuất vi phạm pháp luật lao động.

15. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; bố trí đủ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định; chịu trách nhiệm tổ chức

huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tai nạn lao động trong cơ sở của mình.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Hải (đã ký)